

Cardially yours,

Isang eksibisyon ni Charles Romero Venzon
itinatampok ang Cardiac Sciences ng St. Boniface Hospital

24 Enero - 30 Marso 2025

Paglulunsad: 23 Enero 6-9 pm

Talakayan kasama ng artist: 13 Marso, 6:30 pm

Galerie Buhler Gallery

Matatagpuan sa halos gitna ng ating mga dibdib ang matatag na tipak ng kalamnan—ang puso. Wala nang iba pang bahagi ng katawan na nagkaroon ng maraming kantang inawit at kuwentong ipinahayag tungkol dito. Ang eksibisyong ito ay bahagi ng tradisyong iyon; nakabatay ang kuwento nito sa isang lugar na nagsusumikap na magbigay ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga para sa mga may sakit na puso—ang Cardiac Sciences ng St. Boniface Hospital. Dito, idinokumento ng lens-based artist na si Charles Romero Venzon ang mga kawani at doktor sa loob ng ilang buwan na nagsasagawa ng maraming gawain bilang paglilingkod sa puso ng mga tao—mula sa pag-aayos ng kama hanggang sa paghahanda sa operasyon. Sa pamamagitan ng gawang ito, tinuklas din niya ang kanyang personal na koneksyon sa departamento—noong 1995, nailigtas ng Cardiac Sciences ang buhay ng kanyang ama—at pinalawig nito ang proyekto nang lampas sa dokumentasyon at hanggang sa puso ng sarili niyang pamilya.

Ang proyektong ito ay magandang-loob na pinondohan ng St. Boniface Hospital Foundation.

Artist Statement | Charles Romero Venzon

Ipinapakita ng ***Cardially yours,*** ang isang kabanata sa buhay ng aking pamilya na lubos na personal at nagdulot ng pagbabago. Noong Disyembre 15, 1995, ang aking ama na si Claro ay sumailalim sa isang 14.5-oras na open-heart surgery para ayusin ang isang ascending aortic dissection. Kasama sa procedure ang pagpapalit sa kanyang aortic valve, root, at ascending aorta, pati na rin ang pagsasagawa ng single-vessel bypass sa kanyang kanang coronary artery.

Salamat sa kadalubhasaan ni Dr. E. A. Pascoe at sa dedikasyon ng kanyang pangkat ng mga nars at technician sa St. Boniface Hospital, matagumpay ang operasyon. Sa edad na 56, nakabangon ang aking ama mula sa pagsubok na ito, at biniyayaan kami ng 21 itinatanging taon pa kasama siya.

Mula nang pumanaw siya noong Hunyo 6, 2019, hindi mabilang na sandali ang naganap sa aking buhay na nahiling kong sana ay naibahagi ko sa kanya. Inaasam kong nakita sana niya kung gaano na lumaki ang kanyang mga apo—sina Sofia Horas Lopes-Venzon, Isla Vida Hazel Waller, at Beckett Carlos Waller. Higit sa lahat, nahiling kong sana ay nakilala at minahal niya ang apong hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makilala: si Inèz Claro Danielle Venzon.

Ang nakaguhit na gawa sa eksibisyong ito ay hango sa mga pagsasanay sa pagguhit na madalas naming ginagawa ni Inèz nang magkasama. Sa iisang piraso ng papel, bawat isa sa amin ay gumagawa ng sarili naming bersyon ng mga bagay mula sa kanyang koleksyon ng laruan. Madalas kong naiisip ang aking ama at si Inèz na ginagawa ang aktibidad na ito nang magkasama, at napupuno ng kanilang tawa ang silid habang inihahambing nila ang mga gawa nila. Para kilalanin ang koneksyon ni Claro sa lahat ng kanyang apo, inanyayahan ko silang magtulungan sa mga drawing ng kanyang mga gamit at piraso ng damit na itinatangi ko at ng iba pang miyembro ng pamilya. Pinagsasama-sama ng mga obrang ito ang pagmamahal, pamana, at ang mga nagtatagal na ugnayan na nagbubuklod sa mga henerasyon.

Ang *Cardially yours*, ay parehong pagpupugay at pagpapahayag ng pasasalamat. Pinaparangalan nito si Dr. Pascoe, ang kanyang pangkat, at ang patuloy na gawain ng St. Boniface Hospital at Cardiac Sciences, na ang pagtuon ay patuloy na nagliligtas ng mga buhay araw-araw.

Nilalayan ng proyektong ito na hikayatin ang mga tao na bigyang-prioridad ang kalusugan ng puso; na hikayatin silang bisitahin ang kanilang doktor at sumailalim sa anumang kinakailangang diagnostic na pagsusuri tulad ng mga EKG, stress test, o echocardiogram.

Ang mga hakbang na ito ay maaaring makapagligtas ng buhay, na pumipigil sa mas matitinding hakbang na may mga nauugnay na invasive na operasyon tulad ng paglalagay ng mga pacemaker, mga stent, o mga pagpapalit ng valve.

Sa pamamagitan ng pag-anyaya sa inyo sa mga espasyo kung saan nagaganap ang mga procedure na nagliligtas ng buhay, pagbabahagi sa aking personal na karanasan sa mga medikal na kahilingan, at pagbibigay-atensyon sa mga napakahalagang kontribusyon ng mga nars, mga doktor, mga klerk, pangasiwaan, at mga gumagawa ng serbisyo. Umaasa akong ipakita na ang mundo ng medisina rito ay magiliw, maalalahanin, at pinag-uugnay ang napakarami sa atin.